

ทช.จับมือเทศบาลตำบลเนินพระ เดินหน้าโครงการชายหาดปลอดบุหรี่



สก๊อปพิเศษ

● ทีมข่าวภูมิภาค

บุหรี่ไม่เพียงแต่ก่อปัญหาต่อสุขภาพให้กับประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อวัยแรกรุ่นไปถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยแต่ละปีทุกประเทศทั่วโลกมีการผลิตกันกรองบุหรี่มากถึง 4.5 ล้านล้านชิ้น และมีประมาณร้อยละ 30 ที่ถูกทิ้งกลายเป็นขยะในสิ่งแวดล้อม จนเกิดมลพิษมากกว่า 500,000 ตันต่อปี ขณะเดียวกันยังพบว่าใน 91 ประเทศที่มีชายหาด มีการพบขยะที่เกิดจากบุหรี่ คือ ซอง และกันกรองบุหรี่ในปริมาณมากถึง 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดในชายหาด

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจในชายหาด 5 แห่ง ที่ระดับความลึก 5-20 ซม. ของ ทช. พบกันบุหรี่เฉลี่ย 1.16 ชิ้น/ตร.ม. ดังนี้ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พบกันบุหรี่ 1.01 แสนชิ้น คิดเป็น 0.76 ชิ้น/ตร.ม. หาดบางแสน จ.ชลบุรี พบกันบุหรี่ 1.06 แสนชิ้น คิดเป็น 0.62 ชิ้น/ตร.ม. หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา พบกันบุหรี่ 1.77 แสนชิ้น คิดเป็น 3.56 ชิ้น/ตร.ม. หาดแม่พิมพ์ จ.ระยอง พบกันบุหรี่ 1.12 แสนชิ้น คิดเป็น 2.3 ชิ้น/ตร.ม. และหาดทรายรี จ.ชุมพร พบกันบุหรี่ 5.2 หมื่นชิ้น คิดเป็น 1.05



ชิ้น/ตร.ม.

“สถานการณ์ดังกล่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความตระหนักดีถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ ทช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด 24 แห่ง ใน 15 จังหวัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป”

นายโสภณ กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการดังกล่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. จึงได้มอบหมายให้ดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมกับภาคีความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

ใน 15 จังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์

สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวใน การงดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด โดยจะอนุญาตให้สูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายจริง

“ที่ผ่านมา อธิบดี ทช. ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมาได้ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ จ.ระยอง พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง พบว่าทุกพื้นที่ต่างได้รับความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างดีเยี่ยมโดย

มีการจัดบริเวณสูบบุหรี่ไว้เป็นอย่างดีเป็นส่วนรวมทั้งมีการรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทช. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับความร่วมมือและร่วมใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการงดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดอย่างพร้อมเพรียง อันจะนำมาซึ่งการลดปัญหาขยะบริเวณชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ขอฝากเตือนขอให้ทุกคนระมัดระวังอย่าฝ่าฝืนสูบบุหรี่นอกบริเวณที่จัดไว้ให้เด็ดขาด เพราะอาจต้องได้รับโทษรุนแรง คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท” รองอธิบดี ทช. กล่าว